

Chiến Tranh hủy diệt Hòa Bình

(Cuộc chiến Nga- Ukraine)

-Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rên lưỡi cày, lấy giáo rên lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm làm nghịch cùng nước khác. Người ta không còn tập sự Chiến Tranh. (Ê-sai.2 : 4)

-Hòa Bình là đức hạnh của nhân loại- Chiến Tranh là tội ác. (Victor Hugo)

-Người lính là người cầu nguyện cho Hòa Bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính phải chịu nặng nề nhất. (Douglas MacArthur)

-Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết là rất to lớn. (John Adams)

-Không bao giờ có Chiến Tranh tốt đẹp, cũng như Hòa Bình không bao giờ xấu. (Benjamin Franklin)

-Tôi tin chắc rằng làm đổ máu dưới màu áo Chiến Tranh, không gì khác hơn là hành động sát nhân. (Albert Einstein)

-Chiến Tranh khoa học là sự hủy diệt. (John Abbott)

***Chiến Tranh có phải phát sinh từ lòng thù hận
Nên tìm cơ bầy ra cuộc xâm chiếm đao binh,
Hòng ru ngủ biết bao tuổi trẻ quyết hy sinh,
Giả chính nghĩa là mang ơn báo đền tổ quốc !**

Chiến Tranh tàn phá để lại quá nhiều tang tóc,
Huy động máy bay, xe tăng, hàng vạn chiến binh,
Bằng vũ khí hóa học hủy diệt mọi sinh linh,
Biển quả đất này sẽ không còn tình nhân loại.





Putin lại chọn cách tàn ác nhất để chống lại Tổng thống Zelensky

Chiến Tranh giữa Nga và Ukraine như chúng ta thấy,
Nga muôn mở rộng lãnh địa nuôi mộng xâm lăng,
Ukraine quyết bảo vệ đất nước được sống công bằng,
Dù mất hết tài sản cùng hy sinh mạng sống.

-Hòa Bình bị lạm dụng với mỹ từ xây dựng,
Phá hủy nhà cửa, bệnh viện, nhà trẻ, học đường,
Gần hai triệu người dân phải vất vưởng tha phương,
Tìm đời sống yên lành nên chấp nhận gian khổ.

Hòa Bình sẽ đến không còn lang thang đau khổ,
Hòa Bình quê hương tươi đẹp dưới ánh bình minh,
Hòa Bình nước hùng cường, dân chúng sống an bình,
Hòa Bình tuổi trẻ tin yêu tương lai sáng lạn.

Hòa Bình không phải dứt Chiến Tranh thôi chém giết !
Hòa Bình không phải âm mưu chiếm đoạt làm giàu !
Hòa Bình không phải là gian tham lừa bịp nhau !
Hòa Bình không phải xâm lăng mở rộng lãnh thổ !

Sinh ra và trưởng thành trong Đất Nước Chiến Tranh,
Tôi hiểu thế nào là Chiến Tranh và Hòa bình,
Cũng giống như người dân Ukraine đang chịu đựng,
Dâng lời nguyện cầu cho Ukraine được an bình !

*Phụ dẫn

+Dưới đây là chi tiết một phần bản tin của *The New York Times*:

-Ngày 25/2, Nhà Trắng đã phê chuẩn viện trợ cho Ukraine gói vũ khí và trang bị trị giá 350 triệu USD, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa đất đối không Stinger. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết trong vòng vài ngày, vật tư sẽ bắt đầu được chuyển từ các kho quân sự ở Đức tới Ba Lan và Romania, từ đó chúng được vận chuyển qua đường bộ tới Ukraine qua phía Tây Ukraine.

-Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cam kết viện trợ Ukraine hàng chục nghìn quả đạn pháo, tên lửa phòng không, súng cối hạng nhẹ, máy bay không người lái trinh sát và các loại vũ khí do thám khác.

-Thụy Điển không phải là nước thành viên của NATO, nhưng nước này đã tuyên bố sẽ cung cấp 5.000 vũ khí chống tăng, 5.000 mũ bảo hiểm, 5.000 áo giáp chống đạn và 135.000 khẩu phần ăn dã chiến, cộng với khoảng 52 triệu USD tiền mặt cho quân đội Ukraine.

-Tương tự, Phần Lan cho biết họ sẽ cung cấp cho nước này 2.500 súng trường tấn công và 150.000 viên đạn, 1.500 vũ khí chống tăng và 70.000 khẩu phần ăn dã chiến.

-Theo Đài Pháp *RFI*, ngoài những quốc gia trên đây, một số nước khác cũng đã viện trợ quân sự cho Ukraine:

Pháp: Hôm thứ Bảy (27/2), Pháp đã quyết định gửi một lô vũ khí và nhiên liệu quốc phòng khác tới Ukraine.

-Bỉ cung cấp 2.000 súng máy, 3.800 tấn nhiên liệu, thêm 3.000 súng tự động và 200 tên lửa chống tăng.

-Hà Lan thông báo rằng họ đã gửi một lô hàng vũ khí "có độ chính xác cao" và mũ bảo hiểm tới Ukraine vào 27/2, và 200 tên lửa Stinger sẽ được cung cấp trong thời gian sớm nhất.

-Cộng hòa Séc cam kết cung cấp 30.000 súng lục, 7.000 súng trường tấn công, 3.000 súng máy và hàng chục súng bắn tỉa, cũng như 1 triệu viên đạn, trị giá 7,6 triệu euro cho Ukraine. Vào cuối tháng 1, Praha đã thông qua việc tài trợ 4.000 quả đạn pháo trị giá 1,5 triệu euro cho Kiev, số đạn này vẫn chờ được chuyển giao.

-Chính phủ Canada hôm Chủ nhật (28/2) đã thông báo về việc cung cấp các thiết bị quân sự bảo vệ, chẳng hạn như mũ bảo hiểm và áo chống đạn cho Ukraine.

-Đan Mạch hôm 28/2 thông báo sẽ cung cấp 2.700 vũ khí chống tăng và cho phép các tình nguyện viên gia nhập Binh đoàn Quốc tế phòng vệ chống Nga mà Ukraine đang thành lập.

-Romania sẽ gửi "nhiên liệu, áo chống đạn, mũ bảo hiểm, đạn dược và các thiết bị quân sự khác với tổng chi phí 3 triệu euro".

-Bồ Đào Nha sẽ cung cấp "áo khoác chống đạn, mũ bảo hiểm, kính nhìn đêm, lựu đạn, đạn dược các cỡ nòng khác nhau" và thậm chí cả "súng trường tự động G3".



Tại sao Nga muốn Ukraine?

Croatia sẽ cung cấp đồ bảo hộ và vũ khí hạng nhẹ trị giá 16 triệu euro.

-Slovenia hứa cung cấp súng, đạn dược và mũ bảo hiểm.

-Na Uy cho biết họ sẽ "kịp thời" cung cấp các thiết bị như mũ bảo hiểm và áo chống đạn.

-Italy đã tuyên bố việc cung cấp thiết bị quân sự, nhưng hiện chưa công bố chi tiết.

Đình văn Tiến Hùng

